

เปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก

ประเภทเงินฝาก	ลักษณะเงินฝาก	เปิดบัญชีขั้นต่ำ	การจ่ายดอกเบี้ย	ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดหรือการถอนเงิน	เมื่อครบกำหนด	เงินฝากไม่เคลื่อนไหว
กลุ่มเงินฝากกระแสรายวัน : แบบเงินฝากที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา						
กระแสรายวัน	- บัญชีกระแสรายวันที่ใช้หมุนเวียน ที่มีความสะดวกใช้เช็คในการเบิกถอน หรือสั่งจ่าย - สามารถใช้ร่วมกับบัตร ATM ได้ (เฉพาะผู้ฝากบุคคลเท่านั้น)	10,000 บาท หรือตามที่ธนาคารกำหนด	- ไม่จ่ายดอกเบี้ย	- ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการถอนเงิน		- ไม่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (ไม่มีรายการฝากเงิน หรือ ถอนเงิน หรือหักค่าสาธารณูปโภค) ติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปี ธนาคารจะทำการส่งจดหมายแจ้งบัญชีไม่เคลื่อนไหว เพื่อให้ผู้ฝากทำการติดต่อธนาคาร
กระแสรายวันเพิ่มค่า	- บัญชีกระแสรายวันที่ให้ดอกเบี้ยเหมือนบัญชีออมทรัพย์ - ใช้เป็นบัญชีหมุนเวียน ที่มีความสะดวก ใช้เช็คในการเบิกถอน หรือสั่งจ่าย - สามารถใช้ร่วมกับบัตร ATM ได้ (เฉพาะผู้ฝากบุคคลเท่านั้น)	10,000 บาท	- จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน และจะหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตั้งแต่บาทแรก) ตามประเภทของผู้ฝาก - คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวันจนถึงวันสิ้นเดือน และผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยในวันถัดไป - การคำนวณดอกเบี้ยแบบทั้งจำนวนตามระดับยอดคงเหลือเงินฝาก ณ สิ้นวัน	- ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการถอนเงิน		- ไม่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (ไม่มีรายการฝากเงิน หรือ ถอนเงิน หรือหักค่าสาธารณูปโภค) ติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปี ธนาคารจะทำการส่งจดหมายแจ้งบัญชีไม่เคลื่อนไหว เพื่อให้ผู้ฝากทำการติดต่อธนาคาร
กลุ่มเงินฝากออมทรัพย์ : แบบเงินฝากที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา						
ออมทรัพย์	- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำ - สามารถใช้ร่วมกับบัตร ATM ได้	500 บาท	- จ่ายดอกเบี้ยทุกงวด 6 เดือน โดยคำนวณดอกเบี้ยถึงศักราชปีถัดมาที่ 2 ของเดือนมี.ย. และธ.ค. ทุกปี ซึ่งผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยในวันถัดไป	- ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการถอนเงิน - ถอนปีบัญชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร		- ไม่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (ไม่มีรายการฝากเงิน หรือ ถอนเงิน หรือหักค่าสาธารณูปโภค) ติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปี และมียอดต่ำกว่า 500 บาท จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาสัญชี เดือนละ 50 บาท
ออมทรัพย์ Plus Account One	- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - ผลตอบแทนค่อนข้างสูง - สามารถใช้ร่วมกับบัตร ATM ได้	5,000 บาท	- จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน - คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวันจนถึงวันที่ 25 ของทุกเดือน และผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยในวันถัดไป - การคำนวณดอกเบี้ยแบบทั้งจำนวนตามระดับยอดคงเหลือเงินฝาก ณ สิ้นวัน	- ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการถอนเงิน - ถอนปีบัญชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร		- ไม่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (ไม่มีรายการฝากเงิน หรือ ถอนเงิน หรือหักค่าสาธารณูปโภค) ติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปี และมียอดต่ำกว่า 500 บาท จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาสัญชี เดือนละ 50 บาท
ออมทรัพย์ Plus Hi	- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - ผลตอบแทนค่อนข้างสูง - ผู้ฝากสามารถเปิดได้รายละ 1 บัญชีเท่านั้น - สามารถใช้ร่วมกับบัตร ATM ได้	5,000 บาท	- จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน - คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวันจนถึงวันที่ 25 ของทุกเดือนและผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยในวันถัดไป - การคำนวณดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดตามระดับยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน	- ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการถอนเงิน - ถอนปีบัญชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร		- ไม่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (ไม่มีรายการฝากเงิน หรือ ถอนเงิน หรือหักค่าสาธารณูปโภค) ติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปี และมียอดต่ำกว่า 500 บาท จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาสัญชี เดือนละ 50 บาท
ออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ	- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - ผลตอบแทนสูง - ผู้ฝากสามารถเปิดได้รายละ 1 บัญชีเท่านั้น - สามารถใช้ร่วมกับบัตร ATM ได้	100,000 บาท	- จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน - คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือในบัญชีทุกสิ้นวันจนถึงวันที่ 25 ของทุกเดือนและผู้ฝากได้รับดอกเบี้ยในวันถัดไป - การคำนวณดอกเบี้ยแบบทั้งจำนวนและขั้นบันได ตามระดับยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน	- ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการถอนเงิน - ถอนปีบัญชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร		- ไม่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (ไม่มีรายการฝากเงิน หรือ ถอนเงิน หรือหักค่าสาธารณูปโภค) ติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปี และมียอดต่ำกว่า 500 บาท จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาสัญชี เดือนละ 50 บาท
กลุ่มเงินฝากออมทรัพย์ : แบบเงินฝากที่มีกำหนดระยะเวลา						
ออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจ	- บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - ผลตอบแทนสูง - ต้องคงยอดเงินฝากไว้ตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด - ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตร ATM ได้	100,000 บาท และสูงสุดตามที่ธนาคารกำหนด	- จ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ วันฝากเงิน (กรณีที่ฝากด้วยเงินสดเท่านั้น)	- ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการถอนเงิน (เฉพาะส่วนเกินที่ไม่ต้องคงยอดฝาก) - ถอนปีบัญชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร	- เมื่อคงยอดฝากตามระยะเวลารักษายอดฝากที่ธนาคารกำหนดจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศธนาคารหรืออัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจอื่นใดเมื่อธนาคารมีโครงการเงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าทันใจฝากต่อเนื่องอัตโนมัติตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด	- ไม่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (ไม่มีรายการฝากเงิน หรือ ถอนเงิน หรือหักค่าสาธารณูปโภค) ติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปี และมียอดต่ำกว่า 500 บาท จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีเดือนละ 50 บาท (เริ่มนับหลังจากครบระยะเวลารักษายอดฝากและได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปกติ)

เปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์เงินฝาก

<p>ออมทรัพย์เพิ่มค่าหัวใจพิเศษ สำหรับผู้ฝากที่ซื้อประกันชีวิตผ่านธนาคารเท่านั้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทจ่ายคืนเมื่อทวงถาม - ผลตอบแทนสูง - ต้องคงยอดเงินฝากไว้ตามระยะเวลาที่ธนาคารกำหนด - ผู้ฝากต้องซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านธนาคารเท่านั้น - กรณีกรมธรรม์ไม่ผ่านการพิจารณา หรือขอยกเลิกภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับกรมธรรม์ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการแจ้งให้ผู้ฝากมาปิดบัญชีเงินฝาก - ไม่สามารถใช้ร่วมกับบัตร ATM ได้ 	<p>20,000 บาท และสูงสุดตามที่ธนาคารกำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้า ณ วันฝากเงิน (กรณีที่ฝากด้วยเงินสดเท่านั้น) 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการถอนเงิน (เฉพาะส่วนเกินที่ไม่ต้องคงยอดฝาก) - ถอนปิดบัญชีภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมตามประกาศธนาคาร 	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อคงยอดฝากตามระยะเวลารักษายอดฝากที่ธนาคารกำหนดจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศธนาคาร 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (ไม่มีรายการฝากเงิน หรือ ถอนเงิน หรือหักค่าสาธารณูปโภค) ติดต่อกันตั้งแต่ 1 ปี และมียอดต่ำกว่า 500 บาท จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีเดือนละ 50 บาท (เริ่มนับหลังจากครบระยะเวลารักษายอดฝากและได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ปกติ)
--	--	--	--	---	---	--

<p>กลุ่มเงินฝากประจำ : แบบเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก</p>						
<p>ฝากประจำ (สมุดคู่ฝาก) ระยะเวลาฝาก 3 - 36 เดือน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บัญชีเงินฝากประจำที่มีกำหนดระยะเวลาการฝาก - ผลตอบแทนที่สูงและแน่นอน - มีระยะเวลาให้เลือกฝากตั้งแต่ 3- 36 เดือน - สามารถเลือกรับดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดหรือรายเดือน 	<p>1,000 บาท</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 - 9 เดือน จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด - ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 12 - 36 เดือน จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบหรือรายเดือน - ดอกเบี้ยจ่าย จะหักภาษี ณ ที่จ่าย (ตั้งแต่บาทแรก) ตามประเภทของผู้ฝาก 	<ul style="list-style-type: none"> - ถอนเงินฝากก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยนี้ - ฝากไม่ถึง 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย - ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่ฝากเงินแต่ละรายการ - สำหรับการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนที่จ่ายเงินไป ธนาคารจะหักคืนจากเงินต้นที่ฝากไว้กับธนาคาร และไม่มีสิทธิ์ได้รับคืนภาษีหัก ณ ที่จ่ายของดอกเบี้ย 	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อเงินฝากครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาติดต่อธนาคาร ธนาคารจะทำการฝากต่ออัตโนมัติในระยะเวลาการฝากเดิมและได้รับอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ ขณะนั้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ไม่มีรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปี ธนาคารจะทำการส่งจดหมายแจ้งบัญชีไม่เคลื่อนไหว เพื่อให้ผู้ฝากทำการติดต่อธนาคาร

<p>กลุ่มเงินฝากปลอดภาษี : แบบเงินฝากที่มีระยะเวลาการฝาก</p>						
<p>ปลอดภาษี ระยะเวลา 24 เดือน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - บัญชีเงินฝากประจำ ระยะเวลา 24 เดือน ที่ผู้ฝากจะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีรายได้ดอกเบี้ย เมื่อฝากเงินครบ 24 งวดติดต่อกัน - รับดอกเบี้ยคงที่ตลอดระยะเวลาการฝาก - ผู้ฝากจะต้องฝากเงินเข้าบัญชีทุกเดือน ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันจนครบกำหนด 24 เดือน ติดต่อกันและขาดฝากไม่เกิน 2 งวด จึงจะได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก - ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีที่ได้รับยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น 	<p>1,000 - 25,000 บาท สูงสุดต่อรายไม่เกิน 600,000 บาท</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จ่ายดอกเบี้ยเมื่อฝากครบ 24 งวดภายในระยะเวลา 24 เดือน - ธนาคารจะเลื่อนงวดการฝากในกรณีมีการขาดฝากและนำฝากให้ครบงวดการฝากภายในระยะเวลาที่ธนาคารเลื่อนให้ - การคำนวณดอกเบี้ยแบบไม่ทบต้น 	<ul style="list-style-type: none"> - ถอนปิดบัญชีก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยนี้ - ฝากไม่ถึง 3 เดือนไม่จ่ายดอกเบี้ย - ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากไว้จริงในอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่เปิดบัญชีเงินฝาก 	<ul style="list-style-type: none"> - เมื่อเงินฝากครบกำหนด หากผู้ฝากไม่มาติดต่อธนาคาร ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ (หักภาษีดอกเบี้ย) 	